

HỘI VÕ BỊ NAM CALI

Tất Niên 2020

Trưa Chủ Nhật ngày 5 tháng 1/2020, Hội Võ Bị Nam Cali tổ chức Tiệc Tất Niên tại Nhà Hàng Hoàng Sa trên đường Brookhurst, thành phố Westminster.

Trên 350 Cựu SVSQ/TVBQGVN và gia đình tham dự, từ Khóa 4 cho đến Khóa 30. Đông nhất là các Khóa 12, Khóa 19 và Khóa 26. Cựu SVSQ Hồ Văn Các, Khóa 21, đến từ Úc Châu. Đại Diện các Hội bạn tại địa phương cũng nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt có sự tham dự của Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu.

Trưởng ban Tổ chức, CSVSQ Nguyễn Phước Ái Đình, K26, cũng là Hội trưởng Võ Bị Nam Cali, vắn tắt sinh hoạt của Hội năm qua và khẳng định rằng Hội dốc toàn nhân lực để hỗ trợ cho Đại Hội Cựu SVSQ/ TVBQGVN kỳ thứ XXII, sẽ tổ chức vào cuối tháng 6 năm nay.



Nhìn chung, tiệc Tất Niên ấm cúng, gọn gàng hơn mọi năm với chương trình phụ diễn văn nghệ vui tươi, sống động và phong phú với đủ các màn hợp ca song ca và đơn ca. Tất cả các tiết mục đều phảng phất tình quê hương nước, tình Võ Bị, và niềm tự hào của dân tộc.

Trong các tiệc mang tính hội đoàn, các bản hợp ca rất được ưa chuộng. Tôi thực sự bị lôi cuốn vào hai tiết mục đồng ca, một vào ban đầu và một vào cuối chương trình.

Hợp ca “Võ Bị Hành Khúc”, gợi lại biết bao kỷ niệm hào hùng một thời. Ngoài các Cựu SVSQ/ TVBQG, các TTNDH cũng được mời tham gia, nói lên bước kế thừa truyền thống “*siết chặt giây thân ái, gieo khắp đó đây những mầm sống vui*”. Tình Võ Bị được biểu hiện cảm động khi Ban Tổ Chức nhắc lại như một sự tưởng niệm, tác giả khúc quân hành là cố SVSQ Lê Như Hùng, Khóa 14, vừa mất phần hơn một tháng trước đó.

Hợp ca “Bạch Đằng Giang” do Ban Hợp Ca Võ Bị Nam Cali và các anh chị thế hệ hậu duệ trình diễn. Quý phu nhân tha thướt trong tà áo dài đồng phục mang sắc màu mùa Xuân, các hậu duệ thanh lịch trong tà áo dài màu xanh da trời với beret gắn logo Đa Hiệu “*Tự Thắng Để Dấn Thân*” đầy hãnh diện.

Một chi tiết rất nhỏ nhưng nếu để ý sẽ cảm nhận nhiều thú vị, đó khăn quàng cổ của các nàng dâu Võ Bị trong Ban Hợp Ca. Khăn voan mỏng màu vàng, được trang trí ba sọc đỏ thành hình màu cờ tổ quốc, vừa mỹ thuật, vừa thanh nhã.

Hoan hô tình nước, tình nhà và óc thẩm mỹ tinh tế của các phu nhân!

Tiếng ca cất lên, dạt dào như sóng nước Bạch Đằng từ ngàn xưa vỗ về:

Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng/ Từ xưa nêu cao tám gương anh hùng

Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng/ Đằng Giang vẫn sáng để cho nòi giống soi chung.



Tất cả Ban Hợp Ca trình diễn xuất thần. Họ như sống lại giây phút lịch sử hào hùng của nòi giống Tiên Rồng qua giọng ca trầm hùng và gương mặt rạng rỡ. Cả hội trường vỗ tay theo để cùng cảm nhận giây phút thiêng liêng đó.

Cám ơn Hội Võ Bì Nam Cali, cám ơn các Niên Trưởng, Niên Đệ, cám ơn các nàng dâu Võ Bì và cám ơn thế hệ hậu duệ, đã quên mình, âm thầm giữ cho được ngọn lửa hào hùng của Dân Tộc nói chung và của Võ Bì Quốc Gia nói riêng.

Cali, Đông 2020
Bắc Đầu Võ Ý, K17